


 
 

แบบตอบรบัการรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมผูบริหาร 

 
เรียน  ลนก. 
  ไดพิจารณารายงานการประชุมผูบริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 
มกราคม 2553 แลว ผลการพิจารณาเปนดังนี้ 
    รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
     รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข 
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     วันที่............../............../.............. 
 
 



  
    รายงานการประชุมผูบริหาร 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ 
วันจันทรที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุม กปส. ช้ัน ๒ หอง ๒๐๓ 
********* 

ผูมาประชุม 
 ๑. นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
      ประธานที่ประชุม 

๒. นางกุณฑลี  บัวสุวรรณ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ  
 ๓. นางลดาวัลย บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
 ๔. นายวีรพล        ดวงสูงเนิน ที่ปรึกษาดานตางประเทศ 
 ๕. น.ส.พันธทิพย สุนันทิยกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการประชาสัมพันธ 

๖. นางเตือนใจ  สินธุวณิก ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
 ๗. น.ส.รัตนา  เจริญศักดิ์ ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
 ๘. นางวรรณา  วุฒิอาภรณ ผูอํานวยการสวนสงเสริมงานประชาสัมพันธตางประเทศ 
       รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ 
       ตางประเทศ 
 ๙. น.ส.ศุภพร  สาครบุตร ผูอํานวยการสวนผลิตรายการขาว  
       รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักขาว 
 ๑๐. นางอุษา         จารุภา  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ 
 ๑๑. นายจรูญ  ไชยศร  ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติ 
       รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบาย 
       และแผนการประชาสัมพันธ 
 ๑๒. นายชัยวัน  เพชรจิระวรพงศ นายชางไฟฟาอาวุโส  
       แทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค 
 ๑๓. นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑ 
 ๑๔. น.ส.อัมพวัน เจริญกุล ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒ 
 ๑๕. นายอําพล  บุญจันทร ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓ 
 ๑๖. นายประวิน       พัฒนะพงษ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔ 
 ๑๗. นางพิชญา  เมืองเนาว ผูอํานวยการสวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ 
       รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพนัธเขต ๕ 
 ๑๘. นายณิชชา  สามัคคีธรรม ผูอํานวยการสถานีวิทยโุทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
       แทนผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖ 
 ๑๙. นายเอนก  เกตุเอม ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗ 
 

/๒๐. นางสุดฤทัย......... 
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 ๒๐. นางสุดฤทัย เลิศเกษม ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
       จังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทน 
      ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘ 
 ๒๑. นางกัญญา พรปรีชา ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๒๒. นายไพฑูรย      หิรัญประดิษฐ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
 ๒๓. น.ส.อัจฉรา ศิลปไชย หัวหนากลุมกฎหมายและระเบียบ รักษาราชการแทน 
       ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ 
 ๒๔. นายบวร  เตชะอินทร  ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ 
      วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ 
 ๒๕. นายสมโภชน วิสุทธิแพทย ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ 
 ๒๖. นายสุทิติ  ขัตติยะ  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
       เพื่อการศึกษา 
 ๒๗. น.ส.รวงทอง  ยศธํารง ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ 
 ๒๘. นางจิตติมา จารุจินดา หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 ๒๙. น.ส.จุฑานันท เทศทวี  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
       รักษาราชการแทน หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
 ๓๐. นางจุฑารัตน       โสดาศรี ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน 
      ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑ 
 ๓๑. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี 
      ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒ 
 ๓๒. นางธารทิพย ทองงามขํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชยีงใหม  
      ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓ 
 ๓๓. นายชูโชค  ทองตาลวง ประชาสัมพันธจังหวัดพษิณุโลก 
      ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔        
 ๓๔. นายบุรี  ดีชัยยะ  ประชาสัมพันธจังหวัดระนอง 
      แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕ 
 ๓๕. นางจินดา  กุลยเทพย ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา 
      ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖ 
 ๓๖. นายจําลอง สิงหโตงาม ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี 
      แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗ 
 ๓๗. นางสุกัญญา นาคสุข  ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี 
      ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘ 
 ๓๘. นางทัศนีย  ไตรอรุณ เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม 
 

/ผูไมมาประชุม......... 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 ๑. นายธีระพงษ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
 ๒. นายจําลอง  อินทรกําแหง ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล 
 ๓. นางทัศนีย  ผลชานิโก รักษาราชการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการประชาสัมพันธ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. น.ส.สายพิณ เจริญรัศมี รักษาราชการแทน หัวหนาฝายสารบรรณ 
 ๒. นางนวิยา  อินทรมี  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สลก. 
 ๓. นางอรไท  นาโควงศ นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
 ๔. นายเสมอ  นิ่มเงิน  เลขานุการ อปส. 
 ๕. นายตรี  บุญเจือ  เลขานุการ รปส.(นางกุณฑลีฯ) 
 ๖. น.ส.จุฑามณี ศรีเจริญอนามัย เลขานุการ รปส.(นางลดาวัลยฯ) 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม  
   ๑. ขอแสดงความยินดีกบัผูเชี่ยวชาญ ๒ ทานคือ นายไพฑูรย  หริัญประดิษฐ 
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครือขายการประชาสัมพันธ และนางอุษณีย  ศรีธัญรัตน 
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานตางประเทศ 
   ๒. ขอให ผอ.สปข. และ ปชส.จังหวัด จัดทําแผนเตรียมการเรื่องของการ
ประสาน และทําประชาสัมพันธเรื่องภัยแลง โดยดูขอมูลจากปที่ผานมา โดยนําเสนอ รปส. 
(นายธีระพงษฯ) โดยตรง 
   ๓. ให ผอ.สวท., ผอ.สทท. และ ผอ.สปข. กําชับและระมัดระวังในการใช
ภาษาไทยของผูประกาศ มีการขานชื่อผูบริหาร ผูวาราชการจังหวดั รองผูวาราชการจังหวดั ผิดบอยครั้ง  
   ๔. การเตรียมการในภาวะฉุกเฉิน ศูนย IOC กับ ผอ.สปข. ใหมีการวางแผน
เตรียมการอยางเขมงวด ขอให สปข. เตรียมในเรื่องของสถานีวทิยุโทรทัศน ในกรณีที่เกิดเหตุในเชิง
วิกฤตวาจะแกไขอยางไร และใหมีระบบการโอนถายงานกัน เชน เม่ือ สทท. ถูกปดจะไปออกอากาศ 
ไดที่ไหน ขอใหแตละเขตเตรียมความพรอมของสถานี สงให สลก. รวบรวมภายใน ๑ สัปดาห 
   ๕. งบไทยเขมแข็งขณะนี้อยูในระดบัของการเตรียมการ ขณะนี้ กปส. ยังไมได
รับงบประมาณ 
   ๖. ขณะนี้การสอบสัมภาษณระดับ ๙ เสร็จเรียบรอยแลว พรอมกับไดสงรายชื่อ
ใหกับ สปน. เพื่อสอบสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง และเรื่องตอไปที่จะดําเนินการคือเรื่องโครงสราง และ
การเลื่อนระดับ ๘ โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๓ นี้ 
   ๗. ขณะนี้ สปน. ไดตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบภัยจากประเทศเฮติ โดย กปส. 
รับผิดชอบการประสานประชาสัมพันธการบริจาค ซ่ึง สปน. จะสงขอความมาใหชวยประชาสัมพันธ
ทาง สวท., สทท. และสงใหพื้นที่ เชิญชวนใหรวมบริจาค 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  /ระเบียบวาระที่ ๒......... 



  
- ๔ - 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ 
   ลนก. รายงานวา สืบเนือ่งจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒  
เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมให ผอ.สํานัก/กอง แลว 
มีผูบริหารขอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
  ห.กพร.กปส. ขอแกไขหนาที่ ๗ ยอหนาสุดทาย ขอแกไขทั้งหมดเปน ห.กพร.กปส. 
รายงานวา เรื่องของนโยบายการกํากับองคการที่ดี ปที่แลวใหอิสระกับทุกสํานัก/กอง ในการ
กําหนดโครงการ/กจิกรรมรองรับตามแนวทาง ๔ ดาน สําหรบัปนี้คงจะกําหนดกจิกรรม/โครงการ
หลัก ๆ ใหสํานัก/กองนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิด Impact ในภาพรวมของกรม โดยเปนกจิกรรม/
โครงการที่สอดคลองกับที ่สนผ. จัดสรรงบประมาณใหอยูแลว จากที่ทานทีป่รกึษาฯ (นายจําลองฯ) 
เสนอวาในสวนของเรื่องประเมินผลนั้นควรกําหนดไวดวย ขอเรียนวาไดมีโครงการดังกลาวอยูแลว
ซ่ึงไมไดอยูในดานสังคมฯ แตอยูในดานองคการ สวนการประเมินผลในภาพรวมของโครงการ 
จะนําเสนอที่ประชุมในคราวหนา 
  ร.ผอ.สปต.(นางวรรณาฯ) ขอแกไขหนาที่ ๑ ลําดับที่ ๑๑ จาก ผูอํานวยการสวน
ความรวมมือระหวางประเทศ เปน ผูอํานวยการสวนสงเสริมงานประชาสัมพันธตางประเทศ 
 

  จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ 
เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตามที่มีผูขอแกไข  
  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชมุผูบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตามที่ไดแกไข  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑ การบริหารเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๓ ของกรมประชาสัมพันธ 
         ฝายเลขานุการฯ รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๕๓ และรายงานเงินคงเหลือ กปส.  
จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 ๑.  รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
        เงินงบประมาณ ป ๒๕๕๓           ๑,๐๒๐.๑๐  ลานบาท 
       เงินรายได               ๑๑๐.๖๓ ลานบาท  
   เงินอุดหนุน (อสมท.)                  ๒.๙๔      ลานบาท 
   เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี              ๗๐.๔๕ ลานบาท 
   เงินโครงการอาเซียน                  ๐.๕๙  ลานบาท 
   เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ       ๑.๕๓ ลานบาท 
   เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ                ๑๗.๓๐   ลานบาท 
   เงินรับฝากอื่น ๆ                  ๔๒.๔๐ ลานบาท 

/๒. เงินงบประมาณ......... 
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   ๒. เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๓ จํานวน ๑,๒๖๙.๘๗ 
ลานบาท เบิกจายทั้งสิ้น ๒๔๙.๗๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๙.๖๗ ของงบประมาณที่ไดรับ 
  ๓. แผนปฏิบตัิงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ตั้งไว ๙๘.๒๖ ลานบาท ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  
เบิกจายไป ๑๓๙.๘๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๔๒.๓๘ สูงวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๔๒.๓๘ 
(เนื่องจากมีการเบิกคาเชาทรัพยสิน (ที่ดิน) คาเชารถยนต ระยะที่ ๑ และ ๒) 
  ๔. ผลการดําเนินงานงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ งบลงทุนรายการ
ครุภัณฑ จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน ๔.๕ ลานบาท ไดแก โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ 
สพท. จํานวน ๑ โครงการ วงเงิน ๔.๕ ลานบาท คือโครงการปรับปรุงงานดานเทคนิคระบบ  
เอฟ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๐ MHz (สวท.ชุมพร) วงเงิน ๔.๕๐ ลานบาท อยูระหวางดําเนินการจัดทํา
ราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาตามแผนการจัดซื้อ/จัดจางจะดําเนินการประกวดราคา
ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
  ร.ผอ.สพท.(นายชัยวันฯ) รายงานวา โครงการปรับปรุงงานดานเทคนิคระบบ  
เอ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๐ MHz สวท.ชุมพร ขณะนี้การจัดทําราง TOR เสร็จเรียบรอยแลว  
  อกค. รายงานเพิ่มเติมวา ขอความรวมมือวาหากโครงการใดที่หนวยปฏิบัติยังไมได
สงในระดับกจิกรรมใหกับเจาภาพ ขอใหเรงดําเนินการดวย อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของการจัดทํา
โครงการที่จะขอเงินรายไดเพิ่มเติมจากที่ไดจัดสรรงบประมาณหากเปนภารกิจใหญหรือเปนเรื่อง
ที่ตองใชงบประมาณสูงก็สามารถเสนอขอใหผูบริหารพิจารณาได อีกสวนหนึ่งคือเรื่องของคาจาง
ลูกจางชั่วคราวซึ่งที่ผานมาโอนใหเปนรายป แตขณะนีร้ายไดมีไมเพียงพอ จึงจะโอนใหครั้งละ ๓ เดือน 
  อปส. แจงวา เจาภาพงานประชาสัมพันธจะตองมีแผนหลัก คือเมื่อใหเงินไปแลว
ตองมีหัวขอของงานและมีกําหนดเวลาดวย และการขอเงินงบประมาณเรื่องของเงินรายได หากกรณี
เรงดวนใหนําเสนอผาน ผอ.สปข. หากไมเรงดวนขอใหเขาที่ประชุม สปข. กอน และนําเสนอผาน 
รปส.(นายธีระพงษฯ) ดวย 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

   ๓.๒ รายงานความคืบหนาการดําเนินการจัดทํา Presentation กปส.  
          ฝายเลขานุการฯ รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบ 
สนผ. นําเสนอ Presentation โดยมี ผอ.สนผ. (นางเตือนใจ  สินธุวณิก) เปนประธาน นั้น 
  ในการนี้ สนผ. ไดจัดทําบรรยายสรุป พรอมวีดิทัศน “กรมประชาสัมพันธ” เสร็จ
เรียบรอยแลว 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุม พรอมวีดิทัศนที่นําเสนอ) 
  ผอ.สปช. เสนอวา ขอเพิ่มเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหครบวงจร 

/รปส.(นางลดาวัลยฯ)......... 
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  รปส.(นางลดาวัลยฯ) แจงวา ขอให Presentation ที่ทํามานั้นเปนกลาง ๆ ในสวนของ
พระราชดํารัสไมควรนําเขามา ตองการใหสะทอนถึงความเปน กปส. ที่จะนําเสนอบุคคลภายนอก
ใหมากที่สุด ควรจะพูดถึงยุทธศาสตร งานดานประชาสัมพันธ ดานสื่อ ในระดับปฏิบัติการในแต
ละปนั้นเราตอบสนองยุทธศาสตรอะไรบาง และสิ่งที่เรารวมมือกับหนวยงานภายนอก ดังนั้น
อาจจะทําเปนสไลดธรรมดาที่มีตาราง มีภาพกิจกรรมในระดับชาติที่เราภาคภูมิใจ  
  อปส. แจงวา ตองการใหนํางานเดน ๆ ของ กปส. มานําเสนอ และให สพป.  
ซ่ึงเปนกรรมการอยูในชุดนี้ จัดทําเอกสารแจกแขกที่มาดวยใหเปนเรื่องเดียวกับ Presentation  
  ผอ.สวท. ชี้แจงเพิ่มเติมวา ขณะนี้หนวยงานที่เขียนบทความไดดีและมีหนาที่
โดยตรงคือ สพป. ควรสงบรรยายสรุปให สพป. ไดแกไขเพิ่มเติม และจะประสานคุณคัมภีรฯ  
ใหเพิ่มกราฟฟกตาง ๆ เขาไปดวย  
  ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) แจงวา การจัดทํา Presentation ของ กปส. ทํามา 
หลายครั้งแลว ควรนําของเกามาพิจารณาดวย 
  อปส. แจงวา ใหคณะทํางานรับขอสังเกตของแตละทานไปปรับปรุง และนําเสนอ
อีกครั้งหนึ่ง และในครั้งตอไปอาจจะมีการเสนอตัวรางของเอกสารดวย 
 

 มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบ มอบคณะทํางานรับขอสังเกตของที่ประชุมไปปรับปรุง 
แกไข  
    ๒. มอบ สพป. จัดทําเอกสารแจกใหเปนเรื่องเดียวกับ Presentation 
 

   ๓.๓ การดําเนินงานตามพันธสัญญาระหวาง กปส. กับตางประเทศ 
         ฝายเลขานุการฯ รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ อปส. ให สปต. นําเรือ่ง การดําเนนิงานตามพนัธสัญญา
ระหวาง กปส. กับตางประเทศ ดานวิทยุโทรทัศน สื่อสารมวลชน และสารสนเทศ เขาที่ประชุม
ผูบริหารประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๓  
  สปต. ไดสรุปบันทึกความเขาใจระหวางไทยกับตางประเทศที่เกี่ยวของกับความ
รวมมือดานสื่อสารมวลชน ขอมูลขาวสาร และกจิการวิทยุ-โทรทัศน ของกลุมประเทศอาเซียน 
ไดแก บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา เวียดนาม และกลุม ASEAN + ๓ และ ASEAN + ๖ ไดแก 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุน อินเดีย เครือรัฐออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)  
 

  ร.ผอ.สปต.(นางวรรณาฯ) รายงานเพิ่มเติมวา MOU ที่ดําเนินการมี ๒ ระดับคือ ระดับ  
G to G คือระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล และระดบัองคกรตอองคกร คือระดับสือ่ของวิทยุหรอืโทรทัศน 
ขณะนี้เรามี MOU กับตางประเทศทั้งหมด ๕ ประเทศ ในบางประเทศมีมากกวา ๑ องคกร  
ซ่ึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใตพันธสัญญาจะมีกิจกรรมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนแลกเปลี่ยนบุคลากร
เพื่อสรางเสริมประสบการณ และการผลิตรายการโทรทัศนหรือวิทยุรวมกัน รวมทั้งการจัดแสดง 

/ดนตรี......... 
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ดนตรี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซ่ึงผลัดกันเปนเจาภาพ และมีการจัดประชุมรวมกันทุกป กิจกรรม
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนความตกลงกันระหวาง ๒ ฝาย และเปนไปตามพันธสัญญาที่เราไดลงนาม
ดวยกัน ซ่ึงกิจกรรมสวนใหญจะเปนเรือ่งของสื่อวิทยุโทรทัศน 
  อปส. แจงวา ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดตรวจสอบวาแตละเรื่องที่ทําเกิด
ปญหาอะไรบาง และขอใหทุกหนวยงานตรวจสอบวาทั้งหมดที่ทํา MOU ทานไดทําอะไรไปแลวบาง 
จบหรือยัง ถายังมีปญหาอะไร เพื่อที่จะวางระบบรวมทั้งหมด และใหมีการประสานระหวางวิทยุ
และโทรทัศนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
  ร.ผอ.สปต.(นางวรรณาฯ) รายงานเพิ่มเติมวา ในประเด็นการทําสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธที่ผานมากอนที่จะดําเนินการ ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของคือ วิทยุ โทรทัศน และ
สํานักขาว มาชี้แจงวาประเด็นที่เราจะทําการประชาสัมพันธหมายถึงผลิตสื่อคือประเด็นอะไร สวนใหญ
เราจะเนนที่วัฒนธรรม การทองเที่ยว และเศรษฐกิจ สําหรับปนี้ สนผ. ไดกําหนดวาใหทําอยูใน
ประเด็นหลัก ๆ ในเรื่องของอาเซียน ในเรื่องของครีเอทีฟไทยแลนด ไดชี้แจงไปแลวหนวยงานสื่อ
จะตองทําขอมูลในการผลิตสื่อตามหัวขอที่กําหนดให 
  ปชส.ผูแทนภาค ๓ (นางธารทิพยฯ) รายงานวา ขอใหมีเรื่องสนับสนุนงานยุทธศาสตร
ดานตางประเทศของกลุมพื้นที่จังหวัดดวย และขอใหบรรจกุรอบการประสานงานในภูมิภาคเพื่อที่จะ
ประชาสัมพนัธ และจะเปนองคประกอบความชัดเจนในดานการประชาสัมพันธเชิงพื้นที่ตามยทุธศาสตร
ของนโยบายรัฐบาล 
  อปส. แจงวา ขอใหแตงตั้งคณะทํางาน โดย รปส.(นายลดาวัลยฯ) เปนประธาน ที่ปรึกษาฯ  
(นายวีรพลฯ) เปนที่ปรึกษา สปต. เปนเลขานุการ กําหนดยุทธศาสตรการประชาสัมพันธดาน
ตางประเทศทั้งหมด ทั้ง MOU ทวินเรดิโอ คณะกรรมการชุดนี้จะกําหนดแนวทางและวางแผน
งบประมาณ วางแผนการทํางาน วางการพัฒนาคน การแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ทั้งหมดนีอ้ยูภายใต
ทิศทางที่ชัดเจน เนื้อหาของการแลกเปลี่ยนใครเปนคนกําหนด ขอให สปต. ตัง้ทีมงานและประสาน
กับทุกหนวยงานวาใครก็ตามที่เปน MOU ขอใหรายงานดวย เปาหมายคือมียุทธศาสตรดานนี้
แลวคิดทบทวนของเดิมใหไดประสิทธิภาพมากที่สุด ดีที่สุด 
 

 มติที่ประชุม  มอบ รปส.(นายลดาวัลยฯ) เปนประธาน ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) 
เปนที่ปรึกษา ผอ.สปต. เปนเลขานุการ กําหนดยุทธศาสตรการประชาสัมพันธดานตางประเทศ
ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

   ๓.๔ รางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี กปส. ประจําป ๒๕๕๓ 
         ฝายเลขานุการฯ รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบในหลักการ “รางนโยบาย
การกับดูแลองคการที่ดี กรมประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓” และมอบ กพร.กปส. 
นําขอสังเกตจากทีป่ระชุมไปปรับปรุง รางนโยบายฯ ใหสมบรูณ พรอมกับเวยีนแจงสํานัก/กอง  
เพื่อรับฟงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง กอนนําเสนอ  อปส. ลงนาม เพื่อประกาศเจตนารมณในการ 

/ปฏิบัติตอไป......... 



  
- ๘ - 

 

ปฏิบัติตอไป และขอรับทราบผลการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ประจําป 
๒๕๕๒ นั้น 
  กพร.กปส. ไดดําเนินการปรับปรุง “รางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
กรมประชาสัมพันธ ประจําป ๒๕๕๓” ตามขอสังเกตของที่ประชุมเรียบรอยแลว และไดนําเรียน 
ผอ.สํานัก/กอง ผานระบบอินทราเน็ต เพื่อรับฟงความคิดเห็นภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ 
และ กพร.กปส. ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี  
กรมประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (บทสรุปผูบริหาร) ไดสรุปสาระสําคัญของ
นโยบายทั้ง ๔ ดาน ซ่ึงมีนโยบายดานรัฐสังคมและสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ดานนโยบาย ดานองคการ นโยบายดานผูปฏิบัติงาน และมีขอเสนอแนะเพื่อใหนโยบายการ
กํากับองคการที่ดีกรมประชาสัมพันธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กปส. ควรที่จะทบทวน
มาตรการ/โครงการที่สามารถตอบสนองนโยบายการกํากับองคการที่ดีกรมประชาสัมพันธใหเกิด
สัมฤทธ์ิในทางปฏิบัติ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
  ห.กพร.กปส. รายงานเพิ่มเติมวา ขอให ผอ.สํานัก/กอง ทุกทาน ทบทวนแนวทาง
และนําไปสูการปฏิบัติใหมีผลเปนรูปธรรม เพราะเปนไปตามนโยบายในเรื่องของธรรมาภิบาล 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   ๓.๕ ความคืบหนาการศึกษาระเบียบและทบทวนมติ ครม. ในประเด็น 
          ที่ให กปส. เปนหนวยงานประกาศประกวดราคา 
          ลนก. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ 
เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒อปส. สั่งการใหศึกษาระเบียบและทบทวนมติ ครม. ในประเด็น 
ที่ให กปส. เปนหนวยงานประกาศประกวดราคาวาจะยกเลิกไดหรือไม นั้น ในการนี้มีหนวยงาน 
ที่เขารวมประชุมหารือ ประกอบดวย สวท., สทท., สนข., กกร., กคล. และ สลก. เม่ือวนัที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๕๓ สรุปวาปจจุบันไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธขาวประกวดราคา ๓ ชองทางคือ 
สวท. เผยแพรทาง A.M. ๘๑๙ กฮ. วันจันทร-ศุกร เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น. สนข. เผยแพรทาง
อินเตอรเน็ต วันละประมาณ ๒๐๐ ขาว และติดประกาศที่บอรดของ สนข.  
  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการคือ สนข. มีเอกสารจํานวนมากถึงวันละ ๒๐๐ เรื่อง 
จํานวนประมาณ ๒,๐๐๐ หนา และไมมีสถานที่ในการจัดเก็บ ประกอบกับอาจมีความเสี่ยงในเรื่อง
ของการเกิดอัคคีภัย และขาวมีจํานวนมาก ทําให สวท. ไมสามารถประกาศไดทันภายใน ๑ วัน 
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวายังไมสมควรยกเลิกการประกาศประกวดราคา เพราะตอง
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงเปนภาระหนาที่ของ กปส. 
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กปส. พ.ศ.๒๕๔๕ แตเห็นสมควรแกไขปญหาในการจัดเก็บเอกสาร 
และควรเปลี่ยนแปลงวิธีการนําเสนอขาวประกวดราคา โดยแบงเปนชวงเวลา 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 

/อปส. แจงวา......... 



  
- ๙ - 

 

  อปส. แจงวา ปญหามิไดมีแคเอกสารไมมีสถานที่เก็บเพียงอยางเดียว แตปญหาเรื่อง
ของการขึ้นศาล ชี้แจงวาเหตุใดจึงไมประกาศ เรื่องมติ ครม. เรื่องระเบียบ จําเปนตองทําหรือไม 
ถาจําเปนก็คงระเบียบไว หากไมจําเปนตองทําก็สามารถเสนอขอแกไขระเบียบ สวนภูมิภาค
หลายคนอาจมีปญหาในการขึ้นศาล  
  ปชส.ผูแทนภาค ๒ (นายเฉลิมชัยฯ) รายงานวา ในสวนของจังหวัดมีขอกําหนด  
๒ สวนคือ ศูนยประกวดราคาของจังหวัดอยูที่สํานักงานจังหวดั สง ส.ปชส. ๒ สวน และ สวท.  
อีก ๑ แหง ซ่ึงทางจังหวัดมีปญหาเอกสารหายมาก ในสวนของ ส.ปชส. ที่ไดรับมาจะมีการรับ
เอกสารรับสงมีทะเบียนรับมาจากผูบังคับบัญชาวาใหนําติดบอรด ซ่ึงมีปญหาในเรื่องของเอกสาร
มีจํานวนมากเชนกัน 
  อปส. แจงวา ขอใหมีแนวคิดหลาย ๆ วิธี ถาจําเปนตองมีจะดําเนินการดวยระบบ
อะไร หากมีการประกาศทางวิทยุจะเปนอุปสรรคมาก เนื่องจากปจจุบันกําลังสงวิทยุของเราถูกรบกวน 
จึงตองปรับวิธีการนําเสนอใหม 
  รปส.(นางลดาวัลยฯ) แจงวา ควรขอทบทวนระเบียบวาแตละหนวยงานมีสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธของตัวเองอยูแลวก็ใหเขาเปนหนวยงานหลัก เปนผูดําเนินการ และสมาคมพัสดุฯ 
มีการจัดทําวารสาร มีเว็บไซตของตัวเองควรเปนแกนกลางหลัก 
  ปชส.ผูแทนภาค ๔ (นายชูโชคฯ) รายงานวา สํานักนายกรัฐมนตรีกับสํานักงาน
จังหวัดไดไปตรวจนิเทศในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ถามเรื่องเอกสารประกวดราคาและ
ไดรับการแจงวาไมจําเปนตองเก็บไว สิ่งที่ควรเกบ็ไวคือเอกสารเกี่ยวกบัประกวดราคาของหนวยงาน 
กปส. แตเอกสารอื่นถาเราเผยแพรแลวไมจําเปนตองเก็บไว  
  อปส. มอบ รปส.(นางกุณฑลีฯ) เปนประธาน สนข. เปนเลขานุการ นําขอสังเกต
ของที่ประชุมไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง  
 

 มติที่ประชุม  มอบ รปส.(นางกุณฑลีฯ) เปนประธาน ผอ.สนข. เปนเลขานกุาร 
นําขอสังเกตของที่ประชุมไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๔.๑ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กปส.  
         อสช. รายงานวา คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
กปส. (คพ.กปส.) ไดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อพิจารณาการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด กปส. ซ่ึงปรากฏวามีคณะกรรมการบางทานไดให
ความเห็นวา แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรดังกลาวอาจจะมีบางหนวยงานที่ไมทราบหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ คพ.กปส. จึงเสนอใหนําแนวทางการมอบอํานาจและการดําเนินงาน
จัดซื้อ/เชาระบบคอมพิวเตอรเขาที่ประชุมผูบริหาร 
  ศสช. ไดเวียนแจงแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหหนวยงานของ กปส.  
ไดทราบแลววาแตเดิมการจัดซื้อจัดจางระบบคอมพิวเตอรจะตองนําเรื่องเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

/บริหารจัดหา......... 



  
- ๑๐- 

 

บริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร สํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีทานปลัดฯ เปนประธาน เนื่องจากการ
จัดซื้อจัดจางลาชาเพราะวาตองรอวาระของทานปลัดฯ ก็ไดมีการแกไขปญหานี้โดยใหทาง คพ.นร.ใหญ 
มอบอํานาจใหหนวยงานตนสังกัดไปดาํเนินการจัดการเอง โดยมีหลักเกณฑวา ถาจะจัดซื้อจัดจาง
คอมพิวเตอรเพิ่มเติมจะตองใชหลักเกณฑ ๑ คนตอเครื่อง แลวก็จัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรทดแทน
ตองใชหลักเกณฑที่วาคอมพิวเตอรที่จะมาทดแทนตองใชมาแลวไมต่ํากวา ๔ ป และการจัดซื้อ 
ทั้ง ๒ อยางจะตองอยูในวงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ถึงจะเขาคณะกรรมการ กปส. ถาเกนิจากนี้
จะตองจะตองเขาคณะกรรมการใหญ ซ่ึงคณะกรรมการ กปส. การจัดซื้อจัดจางจะเร็วขึ้น สะดวกขึ้น  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
  ผอ.สปข.๓ รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. 
ครั้งที่ผานมา มีขาราชการที่เกษียณอายุหลายทานไดใหขอสังเกตวา เปนขาราชการบํานาญแลว
ไมสามารถเขาไปดูขอมูลขาวสารในอินทราเน็ตของ กปส. ได โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวของกับตัวเอง 
เกี่ยวของกับเรื่องของการดาํเนินการของสหกรณ หรือความเคลื่อนไหวของ กปส. ตาง ๆ ไมสามารถ
เขาไปดูได จะสามารถเปดใหเขาไปรับทราบขอมูลขาวสารเหลานี้ไดหรือไม 
  อสช. ชี้แจงวา ในเรื่องนี้ ศสช. ไดรับทราบปญหาอยูแลว หลักเกณฑที่ทํากับ กกจ. 
คือ ขาราชการใดก็ตามที่เกษียณอายุราชการเขาไปดูขอมูลได ยกเวนลาออก กับเกษียณกอนอายุ 
แตหากที่ประชุมมีความเห็นวาสมควรจะเปดใหก็จะไดแจงเจาหนาที่ใหตรวจสอบและจะไดประสาน
กับทาง กกจ.  
  อปส. แจงวา สมควรจะเปดไดแตตองมีขอจํากัดดานขอมูล 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ มอบ กกจ. แจงผูเกษียณทราบถึงการเปดใหเขาดู
ขอมูลขาวสารในอินทราเน็ตของ กปส. ได 
 

   ๔.๒ ผลการดําเนินงานของ สลก. ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ 
         ลนก. รายงานวา ไดดําเนินกจิกรรมตามภารกจิและแผนงาน/โครงการ
ตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนี้ 
  ฝายสารบรรณ 
  - ดําเนินการจัดประชุมผูบริหาร และ คบส. เดือนละ ๑ ครั้ง 
  ฝายชวยอํานวยการและประสานงานราชการ 
  - จัดกระเชาของขวัญปใหมไปอวยพรผูบริหาร กปส. และผูบริหารหนวยงานภายนอก 
รวม ๖๒ กระเชา 
  - จัดงานพิธถีวายสตัยปฏญิาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน เม่ือวันที่ 
๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
  - จัดซื้อขาวสารอาหารแหงเพื่อรวมพิธีทําบุญตักบาตรในงานมหามงคลเฉลิม- 
พระชนมพรรษา “๕ ธันวามหาราช” เม่ือวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
  - จัดประชุม ผอ.สปข.๑-๘ และ ปชส.ผูแทนภาค ๑-๘ 

/ฝายประชาสัมพันธ......... 



  
- ๑๑ - 

 

  ฝายประชาสัมพันธและสวัสดิการ 
  - ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส., ประชุมคณะอนุกรรมการ 
ปรับปรุงแกไขระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินการจัดสวัสดิการภายใน กสป. และประชุมคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาการกูยืมเงินกูกองทุนสวัสดิการ ๑ ครั้ง 
  - จัดโครงการรถรับ – สง สําหรับขาราชการ/เจาหนาที่ในสังกัด กปส. สวนกลาง 
โดยประสานกับ กคล. จัดรถยนตและพนักงานขับรถยนต 
  - จัดทํารางสัญญารานคาที่จะหมดอายุสัญญา ขณะนี้อยูในระหวางให กกร.  
พิจารณาตรวจรางสัญญา จํานวน ๒ ราย 
  - ออกหนังสือรับรองสิทธิ์จาก กปส. ใหกับขาราชการและลูกจางประจํา เพื่อนําไป
ยื่นตอธนาคารกรุงไทย ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ จาํนวน ๑๑ ราย 
  - ดําเนินการจัดทําขาวประชาสัมพันธ, บทความ, ขาวบริการ, จัดรายการ 
เสียงตามสาย และการประชาสัมพันธระหวางวันผานเสียงตามสาย รวมทั้งการประชาสัมพันธ
ทางอิเล็กทรอนิกสบอรด รวม ๕๐ ขาว 
  ฝายสาธารณูปโภค อาคารและสถานที ่
  - ดําเนินการปรับปรุงและซอมแซมอาคารสํานักงาน กปส. (ซอมแซมฝาเพดาน, 
ประตูและหนาตางภายในหองน้ํา) 
  - ขออนุมัติใชเงินรายไดดาํเนินการปรบัปรุงภูมิทัศนโดยรอบองคพระอินทรเปาสังข 
และหองโถง ชั้น ๑ 
  - จัดหาผูรับจางดําเนินการกอสรางโรงเก็บขยะของ กปส. สวนกลาง 
  - ดําเนินการซอมแซมกระเบื้องและทอน้ํารั่วภายในอาคารสํานักงาน กปส. 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๓ สรุปผลสถิติการมาขอใชบริการขอมูลขาวสารฯ และสถิติการจัดซื้อจัดจาง 
           ของหนวยงานภายใน กปส. (ไตรมาส ๑) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
          ลนก. รายงานวา สลก. ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานรับผิดชอบ
ในการดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เกี่ยวกบัการเปดเผยขอมูลประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ
ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดย สลก. ตองรายงานสรุปผล
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ 
ตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปละ ๑ ครั้ง 
  สลก. ไดสรุปสถิติการมาขอใชบริการขอมูลขาวสารของราชการ และสถิติการจัดซื้อ
จัดจางของหนวยงานตาง ๆ ภายใน กปส. ในรอบไตรมาสที่ ๑ (ระหวางวันที่ ๑ ตลุาคม-๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๒) ดังนี ้

/๑. สรุปสถิติการ......... 



  
- ๑๒ - 

  ๑. สรุปสถิติการมาขอใชบริการขอมูลขาวสารของราชการและการจัดซื้อจัดจาง 
      - สถิติการมาขอใชบรกิารขอมูลขาวสารของราชการ สวนกลาง รวม ๕๓,๕๑๑ ราย  
๔๒๐ เรื่อง สวนภูมิภาค ๕๑,๗๘๓ ราย ๒๑,๕๔๑ เรื่อง 
      - สถิติการรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง สวนกลาง รวม ๓๕๐ รายการ  
สวนภูมิภาค ๑,๔๖๔ รายการ  
  ๒. มีการใชบริการขอมูลขาวสารผานชองทางการใหบริการของหนวยงาน กปส.  
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  
  ๓. อุปสรรค-ปญหาของหนวยงานในการดําเนินการ สวนกลาง มีการโยกยาย  
ปรับเปลี่ยนตําแหนงบุคลากรที่รับผิดชอบดานการใหบริการขอมูลขาวสารบอยครั้ง จึงทําใหขาด
ความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน ประชาชนแจงวาผลการรับฟง สวท. ยังไมชัดเจนในบางพื้นที่ / 
ถูกวิทยุชุมชนรบกวนคลืน่ ทําใหไดรบัขาวสารไมชัดเจน ขอซักถามในบางเรื่องที่ประชาชนสอบถาม
มาทางเจาหนาที่ไมมีขอมูลนั้น ๆ ทําใหไมสามารถชี้แจงในรายละเอียดแกประชาชนได สวนภูมิภาค 
สถานที่ตั้งอยูหางจากตัวเมือง ทําใหการเดินทางไมสะดวก สถานทีใ่นการใหบริการประชาชนคับแคบ 
ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมาขอใชบริการ ขาดงบประมาณ
ในการดําเนินการ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการจัดเก็บแยกแยะ
ขอมูลขาวสารของทางราชการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติมีไมเพียงพอตอการทําขาวเผยแพรประชาสัมพันธ เอกสารในการประชาสัมพันธ
เปนขอกฎหมาย ยากตอการเผยแพร 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๔ รายงานผลการดําเนินงานการจัดโครงการ “การจัดงานวันเด็กแหงชาติ  
           ประจําป ๒๕๕๓  
          ผอ.สปช. รายงานวา สปช. ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรวม
ดําเนินงานการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๓ ของ กปส. เม่ือวันเสารที่ ๙ มกราคม 
๒๕๕๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ เตนทบริเวณประตทูางเขา-ออก สทท. โดยไดรับความ
สนใจจากเดก็และเยาวชนเขารวมกิจกรรมการจัดงานวันเด็กฯ จาํนวน ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ คน 
  สปช. ไดดําเนินการสงเสริมความรูใหกับเด็กและเยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรบุคคล 
ที่สําคัญยิ่งของประเทศในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๓ โดยไดแตงตั้งคณะทํางานฯ 
ดําเนินการจัดกิจกรรม ๔ ประเภท คือ ตอบปญหาชิงรางวัล / กีฬามหาสนุก / การเลนเกมส / 
รองเลน...เตน...โชว และไดจัดทําแบบการประเมินผลการจัดงานวันเด็กฯ ของ สปช. ไดแก แบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมงานวันเด็กฯ จํานวน ๔๙๗ ฉบับ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวม
กิจกรรมวันเด็กของ สปช. มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ ๔.๕๒ คิดเปนรอยละ ๙๐.๔  อยูในระดับมากที่สุด 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
/๔.๕ ผลการดําเนินงาน......... 



  
- ๑๓ - 

   ๔.๕ ผลการดําเนินงานของ กกช. 
         อกช. รายงานวา กกช. ไดรับอนุมัติใหจัดโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัตกิาร “การเปนผูประกาศ” ของบุคลากรในกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน ในสังกดั 
กปส. และบุคคลทั่วไป เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานการใชภาษาไทย และกระตุนเตือนให
บุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการสราง
คุณประโยชนและศีลธรรมอันดีของสังคม รวมทั้งสงเสริมใหมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษและใช
ภาษาไทยไดอยางถูกตองตามอักขรวิธี  
  กกช. ไดกําหนดจัดฝกอบรมฯ จํานวน ๓ รุน ณ โรงแรมเสนา เพลส 
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  ๑. รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๑-๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ รายงานที่ประชุมผูบริหารทราบแลว 
  ๒. รุนที่ ๓ จดัฝกอบรมเสร็จสิ้นแลว ระหวางวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดย 
รปส.(นางกุณฑลีฯ) เปนประธานพิธีเปด อปส. เปนประธานในพิธีปด และมอบเกียรติบัตร ซ่ึงมีผู
เขารับการฝกอบรม จํานวน ๑๐๐ คน ผูเขารับการฝกอบรมเสียคาใชจายเปนคาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรมฯ คนละ ๒,๐๐๐.- บาท เม่ือหักคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมแลว คงเหลือเขาเปน
รายไดแผนดิน จํานวน ๑๕,๘๓๕.๖๕ บาท (-หนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยสามสิบหาบาทหกสิบหาสตางค-) 
และจากการประมวลผลตามแบบสอบถาม ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจหลักสูตรการฝกอบรม
ในระดับมาก ถึง มากที่สุด 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๖ ผลการดําเนินงานของ สนข. 
         ผอ.สนข. รายงานวา ไดดําเนินการกิจกรรมเดนตามยุทธศาสตรและ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายในเดือนมกราคม ๒๕๕๓ ดังนี้ 
  ๑. การปรับปรุงอาคาร สทท.๑๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม ขณะนี้การดําเนินการไดผาน
การตรวจรับงานงวดที่ ๓ งวดสุดทายเปนที่เรียบรอยแลว  
  ๒. ผลการประชาสัมพันธและนําเสนอขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต http://thainews.prd.go.th 
เว็บไซตภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      - ผลผลิตขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต ไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ ชิ้น/เดือน (ขาว, 
บทความ, รายงานพิเศษ, แบนเนอร, คลิปวีดีโอ) (ไทย-อังกฤษ)  
       - ผลิตขอมูลขาวสารตามประเด็นการประชาสัมพันธจากการประชุมศูนยปฏิบัติการ 
ขอมูลขาวสาร (IOC) เพื่อการประชาสัมพันธ และนําสงรายงานผลการประชาสัมพันธใหแก IOC 
ทราบเปนประจําทุกวันศุกร ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ  
       - ขอมูลขาวสารขาว (ขาว, บทความ, รายงานพิเศษ, แบนเนอร, คลิปวีดีโอ 
ภาคภาษาไทย-อังกฤษ) นําเผยแพร ๓๔ ชิ้น ใน ๑๘ เว็บไซต 

 /- สรุปประเด็นขาว......... 



  
- ๑๔ - 

 

       - สรุปประเด็นขาวทั้งในประเทศและตางประเทศ (เชา-บาย) เสนอผูบริหาร  
กปส. จํานวน ๘๕ ชิ้น  
   ๓. โทรทัศนบนอินเตอรเน็ตภาคภาษาอังกฤษ TV On Internet ผลิตขาวและรายการ
ภาคภาษาอังกฤษเปนประจําทุกวัน ตามผังรายการ ผลิตรายการสัมภาษณ (Talk) โดยเชิญ
บุคคลสําคัญในประเด็นทีน่าสนใจ ภาคภาษาไทย คลิปวีดีโอ ผลิตรายการขาว “จากทําเนียบ  
สูตําบล” นําเสนอขาวในประเด็นนโยบายการใหความชวยเหลือตามนโยบายรัฐบาล เริ่มดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓  
  ๔. การขยายเครือขายการประชาสัมพันธ สงขาวใหกับสํานักขาวเวียดนาม สํานัก
ขาวสารกัมพูชา และสถานีโทรทัศนแหงชาติบรูไน เพื่อนําไปเผยแพรตอไป 
  ๕. การจัดกจิกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๓ ในหัวขอ “ในหลวงในดวงใจ
ของหนู”  
  ๖. รายงานจํานวนสถิติผูเขาชม ยอดผูเขาชมเว็บไซต ประจําเดอืนมกราคม วันที่ 
๑ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ จํานวน ๒๖๔,๓๒๓ ครั้ง Unique IP ๖๙, ๓๒๔ IP จัดอยูในอันดับที่ ๓๙ 
ของหนวยงานขาวทั่วประเทศ ๑๗๖ เวบ็ จาํนวนประเทศที่เขาชมเวบ็ไซต ๕ อันดับแรก จาก ๓๐ ประเทศ  
  ๗. อาจารยและนักศึกษาจากชมรมภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
จํานวน ๓๐ คน ติดตอขอศึกษาดูงาน สถานีวิทยุโทรทัศนฯ ภาคภาษาอังกฤษของ สนข. เม่ือวันที่ 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๓  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๗ ผลการดําเนินงานของ สปข.๑ 
         ผอ.สปข.๑ รายงานวา สปข.๑ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดอืนมกราคม ๒๕๕๓ ดังนี ้
   ๑. รปส.(นายธีระพงษฯ) มอบนโยบายการปฏิบัติงานแกผูบริหารและขาราชการ  
สปข.๑ เม่ือวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม สปข.๑    
  ๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ระยะเรงดวน (๑ มกราคม-๒๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓) 
  ๓. ประชุมชี้แจงคํารับรองการปฏิบัติราชการ กปส. ประจําป ๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๓  
  ๔. การจัดงานวันเด็กแหงชาติทาง สทท.ขอนแกน โดยจัดตั้งเวทหีนาที่ทําการ สปข.๑  
  ๕. การประชาสัมพันธการเลือกตั้งซอม ส.ส.มหาสารคาม เขตเลือกตั้งที ่๑ เม่ือวันที ่
๓ มกราคม ๒๕๕๓ ผลการเลือกตั้งมีผูมาใชสิทธิรอยละ ๖๕.๘ โดยนายประยุทธ  ศิริพานิชย 
ผูสมัครพรรคเพื่อไทยเปนผูไดรับการเลือกตั้ง 
 

/๖. การประชุมสัญจร......... 



  
- ๑๕ - 

 

  ๖. การประชมุสัญจรชมรมอดีตขาราชการ กปส. เดนิทางมาทัศนศึกษาที่จังหวัดเลย 
และประชุมสัญจร ณ หองประชุม สปข.๑ ระหวางวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ โดยในวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๓ คณะชมรมอดีตขาราชการ กปส. ไดเดินทางไปมอบผาหมกันหนาวและทุนทรัพย
ใหโรงเรียนศึกษาคนตาบอดขอนแกน และมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๘ ผลการดําเนินงานของ สปข.๔ 
         ผอ.สปข.๔ รายงานวา สปข.๔ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดอืนมกราคม ๒๕๕๓ ดังนี ้
   ๑. โครงการพัฒนาเจาหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศในสังกัด สปข.๔ การสรางเว็บไซต
ฐานขอมูล และระบบอินทราเน็ต อบรมระหวางวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร citcoms ๓๑๕(๑) มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก     
  ๒. การประชุมคณะทํางานประชาสัมพันธแบบบูรณาการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ เม่ือวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หองกอบแกว โรงแรมวังแกว  
จ.พิษณุโลก เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการและขัน้ตอนการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 
๓.๑.๓ ป ๒๕๕๓ ของ กปส.  
  ๓. การประชมุคณะทํางานประชาสัมพนัธแบบบูรณาการเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ เม่ือวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หองปฏบิัติการเทคโนโลยี ศูนยวิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นครสวรรค เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓ ป ๒๕๕๓ ของ กปส. 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๙  สรุปผลการดําเนินงานและความคืบหนาการกอสรางอาคารที่ทําการ  
           สทท.ยะลา 
          ผอ.สปข.๖ รายงานวา สปข.๖ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณป ๒๕๕๑ 
เปนคากอสรางอาคารที่ทําการ สทท.ยะลา เปนเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองลานบาทถวน) 
และไดรับอนุมัติเงินรายไดสมทบของ กปส. เปนเงิน ๒,๐๔๙,๐๐๐.- บาท รวมเปนเงินคากอสรางฯ 
ทั้งสิ้น ๑๔,๐๔๙,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ลานสี่หม่ืนเกาพันบาทถวน) และไดดําเนินการจัดจางตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ และไดจัดจางโดยวิธีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง 
มาตรการใหความชวยเหลือฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ (ตามหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/๘๘๑๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๑๕๘๐๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐) คณะกรรมการจัดจาง 

/โดยวิธีพิเศษ......... 



  
- ๑๖ - 

 

โดยวิธีพิเศษไดดําเนินการจัดหาผูรับจางฯ รวม ๔ ครั้ง ผูรับจางคือ หางหุนสวนจํากดั ธีรีภัส 
สัญญาเลขที่ ๗๐๑/๕๐/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๑๘ สงิหาคม ๒๕๕๒ สิ้นสุดสญัญา วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๒ แบงงวดงาน ๕ งวด ระยะเวลากอสราง ๓๙๐ วัน 
  หางหุนสวนจาํกัด ธีรีภัส ไดสงมอบงานกอสรางอาคารที่ทําการ สทท.ยะลา งวดที่ ๑ 
และคณะกรรมการตรวจการจาง งวดที่ ๑ เปนทีเ่รียบรอยแลว เม่ือวันที ่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒  
งวดที ่๒ เม่ือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ งวดที่ ๓ เม่ือวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ขยายเวลาสัญญา
จางออกไป ๑๘๐ วัน เริ่มตัง้แตวนัที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวนัที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี ้ภาพรวม
ผลงานการกอสราง ณ วนัที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ ประมาณ ๖๓% สาเหตุที่ผูรับจางยังไมสงมอบงาน
งวดที ่๓ เพราะงานติดตั้งประตแูละหนาตางยังไมแลวเสรจ็ เนื่องจากยังรอวัสดทุี่สั่งมาจากนอกพื้นที่  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๑๐ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือน 
            พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 
           ผอ.สนผ. รายงานวา สนผ. ไดรับรายงานผลการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธจากหนวยงานของ กปส. จํานวน ๒๔ หนวยงาน ซ่ึงสงมาในระยะเวลาที่กําหนด 
(ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) จํานวน ๑๘ หนวยงาน ไดแก กกจ., กกช., กกร., นตส., สลก., 
สวท., สนผ., สทท., สพป., สปข.๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, สปต. และ กพร.กปส. คิดเปนรอยละ 
๘๕.๐๐ และหนวยงานที่ไมไดจัดสงจํานวน ๔ หนวยงาน ไดแก สพท., ศสช., สนข. และ สปข.๒ 
คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐   
  หนวยงานที่นําเสนอเอกสารเขาที่ประชุมผูบริหารโดยตรงคือ กคล. และ สปช. 
โดยมีโครงการตาง ๆ ประกอบดวย 
  ๑. การดําเนินการตามภารกิจของ กกช. 
  ๒. โครงการสนับสนุนหนวยปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ กกจ., กกร., สลก., นตส.  
  ๓. การประชาสัมพันธเผยแพรตามภารกิจยุทธศาสตร 
  ๔. โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญรัฐบาล  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
  ๕. โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญรัฐบาล  
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๑๑ ผลการดําเนินงานของ สพป. 
           ผอ.สพป. รายงานวา ไดดําเนินการกิจกรรมเดนตามยุทธศาสตร
และภารกิจทีไ่ดรับมอบหมายในเดือนมกราคม ๒๕๕๓ ดังนี้ 

/๑. การจัดงานวันเด็ก......... 



  
- ๑๗ - 

  ๑. การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๓ สพป. รับผิดชอบผลิตขาวประชาสัมพันธ
การจัดงาน ผลิตโปสเตอรงานวันเด็กแหงชาติ จัดแถลงขาวการจัดงาน เม่ือวันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๕๓ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และ รปส.(นางลดาวัลยฯ) เปนผูแถลงขาว  
ในสวนของ กปส. ไดรวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จัดงานวันเด็กที่สนาม
หนา สวท. และ สทท. ถ.วิภาวดีรังสิต วันเปดงาน รมต.นร.(นายสาทิตยฯ) เปนประธานในการ
เปดงานบนเวทีของ ธกส. โดย อปส., รปส. ทั้ง ๓ ทานไปรวมงาน ซ่ึงกิจกรรมประกอบดวย ธกส. 
ประกวดรองเพลงลูกทุง แขงขันตอบปญหา เลนเกมส การแสดงแมไมมวยไทย / กรมวิทยาศาสตรบริการ 
จัดแสดงการทาํเจลลางมือ / สวท. นําเสนอหองสงจําลอง เกมสปนหนาผา ปาลูกโปง หยิบตุกตาหมี / สทท. 
จัดแสดงแมไมมวยไทย การแสดงของมูลนิธิคนตาบอด / สนข. เลนเกมสเหยี่ยวขาว / กกช. ฝกเด็ก ๆ 
อานขาว และรายงานขาว / สปช. ตอบปญหาชิงรางวัล แขงขันรองเพลง / สพป. จัดแขงขันวาดภาพสีเทียน 
เกมสจับคูสื่อโสตทัศน แตงหนาขนมปง ตอจิ๊กซอร ฝกสมาธิดวยเกมส TOWER และเกมสหมากขุม 
  ๒. กปส. รวมกับสมาคมดาราศาสตรแหงประเทศไทยจดักิจกรรมชมสุริยุปราคาบางสวน  
ที่บริเวณหนาอาคาร กปส. เม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ โดยทางสมาคมดาราศาสตรแหง
ประเทศไทย นํากลองดูดาว พรอมนาฬิกาแดด ลําดับการเกิดสุริยุปราคา แบบสรรพคราส และ
แบบบางสวน นิทรรศการการเกิดสุริยุปราคามาจัดแสดงและแวนสุริยะมาใหยืมเพื่อชมสุริยุปราคา
บางสวนดวย สพป. ไดจัดพื้นที่ในการชมสุริยุปราคาบางสวน ตั้งโตะหมูบูชา จัดทําขาวประชาสัมพันธ
เชิญชวนผูสื่อขาวและประชาชนมารวมชม ตั้งแตเวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. ซ่ึงไดรับเกียรติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพานิช นายอารี  
สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตรแหงประเทศไทย มารวมชมสุริยุปราคาบางสวน โดยมี รปส.
(นางกุณฑลีฯ) ผอ.สพป. และ ลนก. ใหการตอนรับ ซ่ึงมีเด็ก เยาวชน และประชาชน ผูสื่อขาว
สถานีวิทยุโทรทัศนชองตาง ๆ ใหความสนใจมารวมชมเปนจํานวนมาก 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุม และนําเสนอโดย VCD ) 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๑๒ ผลการดําเนินงานของ สปข.๒ 
           ผอ.สปข.๒ รายงานวา สปข.๒ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดอืนมกราคม ๒๕๕๓ ดังนี ้
  ๑. รวมแขงขันกีฬาขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร และตํารวจ จ.อุบลราชธานี 
ประจําป ๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
  ๒. จัดตั้งศูนยบริหารยุทธศาสตรภาค สปข.๒ (Regional War Room) เพื่อความ
ปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สปข.๒ 
  ๓. สปข.๒ รวมกับจังหวัดอบุลราชธานี และกองบนิ ๒๑ จ.อุบลราชธานี จดักิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ ณ กองบิน ๒๑ จ.อุบลราชธานี 
  ๔. นายปราโมช  รัฐวินิจ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ผอ.โครงการ 
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เปนประธานประชุมเพื่อมอบนโยบายเรงดวนดานการประชาสัมพันธ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมสินเจิมสิริ สปข.๒ 

/๕. รปส.(นายธีระพงษฯ)......... 



  
- ๑๘ - 

 

  ๕. รปส.(นายธีระพงษฯ) เปนประธานเปดศูนยปฏิบัติการขอมูลขาวสารเพื่อการ 
ประชาสัมพนัธ (IOC-Region ๒) เพือ่ดําเนินงานบริหารการประชาสัมพันธ บริหารขอมูลขาวสาร
ในภาวะวิกฤต เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมดานการประชาสัมพันธของทุกภาคสวน เม่ือวันที่ 
๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ สปข.๒ 
  ๖. รปส.(นายธีระพงษฯ) รวมกับคณะผูบริหาร สปข.๒ และสื่อมวลชน รวมเปนเกียรติ
ในพิธีรับ-สงมอบงาน ตําแหนง ผอ.สปข.๒ เม่ือวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุม 
สินเจิมสิริ สปข.๒ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๑๓ ผลการดําเนินงานของ สปข.๓ 
           ผอ.สปข.๓ รายงานวา สปข.๓ ไดดําเนนิโครงการจัดอบรมเด็ก-
เยาวชน หลกัสูตร “นักประชาสัมพนัธรุนเยาว” สวท.แมฮองสอน ไดรับงบประมาณจากองคการ
ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ใหดําเนนิโครงการ ‘‘Training 
Seminar For Young Reporters’’ ซ่ึงเปนโครงการรวมมือกับประเทศสมาชิก (Participation 
Programme) ประจําป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ จัดอบรมเด็ก-เยาวชน หลักสูตร “นักประชาสัมพันธรุน
เยาว” ใหแกนักเรียน โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกข โรงเรียนบานแมเลย โรงเรียนชุมชนแมลา
ศึกษา โรงเรียนชุมชนทาสองแคว และโรงเรียนประชานุเคราะห ๒๑ อําเภอแมลานอย จ.
แมฮองสอน จํานวน ๗๐ คน เม่ือวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยใหความรูเกี่ยวกับการจัด
รายการวิทยุ การเขียนขาว และการเปนพิธีกร 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๑๔ ผลการเดินทางเยือนหนวยงานดานสื่อสารมวลชน ณ กรุงโตเกียว 
            ประเทศญี่ปุน 
           ร.ผอ.สปต.(นางวรรณาฯ) รายงานวา รมต.นร.(นายสาทิตยฯ) 
พรอมดวย อปส., รปส.(นางลดาวัลยฯ), เลขานุการ รมต.นร.(นายวิทเยนทรฯ) และเจาหนาที่ 
กปส. เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหนวยงานสื่อสารมวลชนของประเทศญี่ปุน โดยเยี่ยม
คารวะรัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุน และรวมประชุมหารือกับ
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ผูบริหารบรรษัทการกระจายเสียงแหงญี่ปุน (NHK) บริษัทสํารวจความนิยม
รายการโทรทัศน (Video Research Ltd.) ระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุน มีประเด็นสําคัญสรุปไดดังนี้ 
  ๑. การเยี่ยมชมกิจการของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุน (Ministry 
of Internal Affairs and Communications-MIC) : วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
  ๒. การเยี่ยมชมกิจการของบรรษัทการกระจายเสียงแหงญี่ปุน (NHK) : วันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.  

/๓. การเยี่ยมชม......... 



  
- ๑๙ - 

 

  ๓. การเยี่ยมชมกิจการของ Video Research Ltd. : วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ 
เวลา ๑๑.๐๐ น.  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
  รปส.(นางลดาวัลยฯ) แจงวา ขอใหที่ประชุมนําเอกสารประกอบนี้ไปศึกษาเพราะ
เกี่ยวกับเรื่องการดําเนนิงานของ กปส. ในอนาคต คณะมี อปส., รปส.(นางลดาวลัยฯ) และคณะของทาน
รัฐมนตรี ไดเดินทางไปดูงานทั้งที่กระทรวงกจิการภายในและการสื่อสารของญีปุ่น NHK และบริษัท
สํารวจความนยิมรายการโทรทัศนวีดีโอรีเสิรช ขั้นตอนของประเทศญีปุ่นเขาเตรียมการโดยเริ่มจากการ
แจงใหประชาชนทราบเรื่องกําหนดการเปลี่ยนระบบ ซ่ึงประชาชนของประเทศญี่ปุน ๙๐% ทราบ
เรื่องนี้แลว โดยมีการตั้งสถานีถายทอดสัญญาณ แจกจายกลองรับสัญญาณ ออกมาตรการแปลง
อุปกรณเปนระบบดิจติอล ติดตัง้เสาอากาศและหามาตรการตาง ๆ สําหรบัพื้นที่ที่รับสญัญาณได 
ไมชัดเจน ใหคําปรึกษากับประชาชน มี Call Center รวมทั้งใหการสนับสนุนดานการเงินในการซื้อ
อุปกรณเครื่องรับสัญญาณการกระจายเสียง ในสวนของประเทศอาเซียนมีกรอบกวาง ๆ ขยายไปเปน
ป ๒๕๖๕ ขณะนี้ยังไมมีการดําเนินการใด ๆ  
  อปส. แจงวา ความคืบหนาในการเปลี่ยนแปลงระบบมีการกําหนดชัดเจนวาภายใน 
ประมาณ ๕ ป จะมีการยกเลิกระบบอนาล็อค ฉะนั้นอนาล็อคที่เหลือคือใชของเดิม แตในความ
เปนจริงเครื่องมืออนาล็อคไมวาจะเปนเครื่องสงหรือเครื่องรับตาง ๆ ระงับการผลิตแลว การเตรียมตัว
ของประเทศไทยคือ กทช. แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานเทคนิค ศึกษาเรื่องระบบเทคนิคเครื่องสง 
การพัฒนาเครื่องสงจากอนาล็อคเปนดิจิตอลวาเปนอยางไร ในสวนของ สวท. รวมกับ ชอง ๙ 
พิจารณาเรื่องการรับสงสัญญาณกับการยกเลิกระบบอนาล็อคเปลี่ยนเปนระบบดิจิตอล วาจะเลือก
ดิจิตอลระบบไหน ซ่ึงแนวโนมจะเลือกระบบของ DVB-T ซ่ึงจะเชื่อมกับของเดิมไดมากที่สุด 
ใกลเคียงกับประเทศเพื่อนบานมากที่สุด กปส. จะตองแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประมวลความคิดเห็น
ทั้งหมดรวมกับความคิดเห็นดานอื่น  
  ผอ.สวท. รายงานวา ตามรายงานมีขอกําหนดวาตองตั้งสถานีถายทอดสัญญาณ 
และแจกจายกลองสัญญาณเชื่อมตอใหกับประชาชน และมีการสนับสนุนดานการเงินซื้ออุปกรณ
เครื่องรับสัญญาณการกระจายเสียงภาคพื้นดินระบบดิจิตอลดวย เรื่องนี้ควรกําหนดมาจากรัฐบาล
และมีการขอตั้งงบประมาณ ดังนั้นขอเสนอวาเมื่อเปนเรื่องของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ที่ กปส. ไดแกไขแลวเกี่ยวกบัเรื่องคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ เม่ือกฤษฎีกาประกาศออกมาแลว 
จึงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ เม่ือมีการประชุมควรจะนําเรื่องนี้เขาพิจารณาดวย เพราะถือวา
เปนระดับนโยบายที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในเรือ่งของการเผยแพรขอมูลขาวสารของไทยดวย 
  อปส. แจงวา ในขั้นแรกใหคณะกรรมการศึกษาเรื่องดิจิตอลชุดนี้จัดทํา Road Map  
ใหเสร็จกอน แต กปส. ตองเตรียมในเรื่องการดําเนินการเรื่องแผนทั้งหมด ตองแตงตั้งคณะทํางาน
วางแผนแมบทโทรทัศนวิทยุ IT วาเมื่อใชระบบดิจิตอลแลวตองเตรียมความพรอมอยางไรบาง วิธีการ
กําหนดคลื่นความถี่เปนอยางไร และระบบที่ใหเชาดําเนินการของไทยทีวีตองเตรียมวาหากเลกิแลว
จะนํามาทาํอะไร จะตองบรรจุลงในแผนใหเรียบรอยเพื่อที่จะไดเขาใจและเปนไปในทางเดียวกัน 

/รปส.(นางลดาวัลยฯ)......... 






